



ประชุมสองสภา จีนปี 2567 ตั้งเป้า GDP โต 5.0% ในขณะที่เป้าหมายขาดดุลการคลังไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.0%

ECONOMIC BRIEF

Vol.30 No.4041 5 มีนาคม 2567

จีนตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจปี 2567 ใกล้เคียงกับปีก่อน

รูปที่ 1 : ตารางแสดงเป้าหมายตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของจีนจากการประชุมสองสภา

	2567	2566
การเติบโตทางเศรษฐกิจ	ประมาณ 5%	ประมาณ 5%
การขาดดุลงบประมาณ (% ของจีดีพี)	3.0%	3.0% ปรับเพิ่ม 3.80% ปลายปี
เงินเฟ้อ	ประมาณ 3%	ประมาณ 3%
การจ้างงานใหม่ในเขตเมือง	มากกว่า 12 ล้าน ตำแหน่ง	ประมาณ 12 ล้านตำแหน่ง
อัตราการว่างงานในพื้นที่เขตเมือง	5.50%	5.50%
งบประมาณทางทหาร	7.2%	7.2%

Source: Bloomberg, Chinese government reports



Jirada Pugdivilaigait

Senior Researcher

jirada.pu@kasikornresearch.com

- จีนเริ่มต้นประชุมสำคัญของปี 2567 โดยประกาศเป้าหมายตัวเลขทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ การประชุมสองสภาของจีนปี 67 จะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงในช่วง 4-11 มี.ค. 2567 โดยการประชุมจะประกอบไปด้วยการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ (CPPCC) (4 -10 มี.ค. 67) และ การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) (5-11 มี.ค.67) ในการประชุมฯ ได้ประกาศตัวเลขเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 5% ตามตลาดคาดการณ์และเป็นไปตามที่ได้มีการระบุในการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) และเท่ากับในปีก่อน ขณะที่ตัวเลขขาดดุลงบประมาณของจีนตั้งเป้าไว้ที่ 3%

- ในปี 2567 เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่ประมาณ 5% ยังมีความท้าทายจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าปี 2567 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตได้ที่ 4.5% ซึ่งคาดว่าทางการจีนจะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินและการคลังเพิ่มเติมเพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจ โดยจากเป้าหมายตัวเลขขาดดุลงบประมาณที่ 3% คาดจีนจะยังคงยืนยันทันทีที่ไม่มีมาตรการขนาดใหญ่ (Bazooka Policy) แต่จะเน้นเป็นมาตรการที่แก้ไขเฉพาะจุด (Targeted Policy)
- ติดตามแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยคาดว่าจีนจะมีการขยายความคำว่า “New Productive Forces” หรือผลิตภาพขั้นสูงที่เป็นอิสระจากรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม¹ ที่มีการพูดถึงครั้งแรกในเดือน ก.ย. 66 ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ถือเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการประชุมครั้งนี้ถึงแนวทางการดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้
- ทิศทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และได้หวั่นคาดว่าจะยังไม่ทวีความรุนแรง ในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งนายหลิว เจียนเฉา ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประสานงานด้านต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ ซึ่งในช่วงต้นปี 67 นายหลิว เจียนเฉาได้เข้าพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยมีการแสดงท่าทีผลักดันให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ พัฒนาด้วยดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน

¹ อ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัว

Disclaimers

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาชรัรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)